

Sau 5 năm thực hiện Pháp lệnh, người có công (NCC) được toàn xã hội quan tâm chăm lo về vật chất, tinh thần; được trân trọng, tôn vinh, đến on trả nghĩa. Trong việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi NCC, đến cuối năm 2017 toàn tỉnh có gần 40 vạn người được xác nhận và giải quyết chính sách, có trên 70.000 NCC và thân nhân NCC đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên. 5 năm qua, toàn tỉnh có gần 7 vạn người hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 54 của Chính phủ được điều chỉnh chính sách hưởng theo chế độ quy định tại Nghị định số 31 của Chính phủ; có 145.000 lượt học sinh, sinh viên thuộc gia đình chính sách được thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo với tổng số tiền 270 tỷ đồng; trên 7.000 trường hợp thân nhân NCC được hưởng mai táng phí; gần 10.000 người là thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ kinh phí đi thăm viếng mộ liệt sĩ và đi chuyển hài cốt liệt sĩ về địa phương...

Trong việc giải quyết hồ sơ NCC xác lập mới, trong 5 năm đã xác nhận và giải quyết trên 15.000 trường hợp hưởng chính sách ưu đãi NCC với cách mạng và thân nhân. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa và phong trào chăm sóc NCC với cách mạng được đẩy mạnh, kế thừa và phát huy đạo lý tốt đẹp của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây". Thực hiện Quyết định số 22 ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho NCC, đến nay toàn tỉnh đã có 6.498 hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở với tổng kinh phí trên 260 tỷ đồng. Ngoài chính sách hỗ trợ nhà ở, hàng năm đã trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho trên 5.000 NCC và thân nhân liệt sĩ, cấp thẻ BHYT cho 171.000 NCC và thân nhân,

5 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày 16/7/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2012. Để Pháp lệnh được triển khai thực hiện đồng bộ đến tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trọng tâm là Kế hoạch số 88 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị định số 31 ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.



Người có công được hỗ trợ kinh phí để xây nhà ở.

Thực hiện chế độ điều dưỡng cho 60.000 NCC. dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, việc thăm hỏi, trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và các huyện, thành phố, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp cho NCC và thân nhân được thực hiện đầy

đủ, chu đáo. Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Nhìn chung, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đã quy định tương

đồng đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với các nhóm đối tượng NCC. Nội dung các quy định cơ bản chặt chẽ, rõ ràng, dễ hiểu, để triển khai thực hiện, phù hợp với thực tế và nguyện vọng của đồng bào NCC và thân nhân. Việc triển khai đã góp phần tạo

lòng tin của NCC và nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần cách mạng trong thế hệ trẻ...

Cũng theo ông Nguyễn Văn Bái, bên cạnh những kết quả đạt được, một số nội dung quy định của Pháp lệnh cũng bộc lộ một số điểm cần điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp: Điều 2 quy định đối tượng hưởng chế độ ưu đãi bao gồm 12 nhóm đối tượng NCC và thân nhân NCC, tuy nhiên, quy định này không thống nhất với quy định về chế độ ưu đãi với từng nhóm đối tượng NCC ở các điều khoản tiếp theo trong Pháp lệnh, dễ gây ra sự hiểu nhầm trong quá trình triển khai thực hiện. Một số chính sách, pháp luật hiện hành cũng còn nhiều nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Chẳng hạn như cần sớm có văn bản hướng dẫn xác nhận, thực hiện ưu đãi người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945; văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện các điều từ điều 34 đến điều 41 liên quan đến trách nhiệm, chức năng của các bộ, ngành... Một số chế độ ưu đãi về giáo dục và đào tạo, về chăm sóc sức khỏe, trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng, chế độ trợ cấp... cũng cần phải sửa đổi, bổ sung để việc ưu đãi xã hội đồng bộ, đầy đủ và có tính khoa học, thực tiễn. Ngoài ra, một số điều kiện, tiêu chuẩn và các chế độ ưu đãi thân nhân liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học... cũng chưa phù hợp, cần sớm được sửa đổi.

NGUYỄN CƯỜNG

Thu hồi thuốc chứa tạp chất do Trung Quốc sản xuất có nguy cơ gây ung thư

(nhandan.com.vn) Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa cho biết, Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA), Cơ quan quản lý dược Canada và một số cơ quan quản lý dược khác đã có thông báo thu hồi các thuốc chứa Valsartan được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical, Trung Quốc sản xuất. Nguyên liệu này được phát hiện chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) có nguy cơ gây ung thư.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý dược đã có Công văn số 13125/QLD-CL thông báo cho sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc về việc đình chỉ lưu hành tất cả các thuốc thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical, Trung Quốc sản xuất.



Ảnh minh họa

Sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo việc thu hồi tất cả các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn; công bố thông tin việc thu hồi tất cả các thuốc thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical, Trung Quốc sản xuất trên trang thông tin điện tử của sở.

Đồng thời, sở y tế các tỉnh, thành phố kiểm tra và giám sát các công ty kinh doanh trên địa bàn thực hiện việc thu hồi các lô thuốc có nguyên liệu nêu trên, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Nano vàng không có tên trong danh mục thuốc điều trị ung thư ở Việt Nam

(vietnamplus.vn) Theo thông tin từ Bệnh viện K, hiện nay có nhiều bệnh nhân phản hồi về việc dùng nano vàng để điều trị ung thư. Trước sự việc trên, vừa qua, Bệnh viện K đã tổ chức họp báo thông tin về sự việc này. Tại cuộc họp, nhiều chuyên gia trong ngành điều trị ung thư bày tỏ quan điểm không khuyến cáo người bệnh tự ý mua nano vàng để điều trị.

Phó Giáo sư Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho hay: Tại Việt Nam hiện nay, nano vàng không có tên trong danh mục thuốc điều trị ung thư. Bộ Y tế không có khuyến cáo người dân sử dụng.

Phó Giáo sư Lê Văn Quảng cũng lưu ý, hiện nay, giữa nghiên cứu của Việt Nam với thế giới có sự khác biệt. Trên



Ảnh minh họa

thế giới, các nghiên cứu gắn nano vàng với các kháng thể để chạy đến đích cần diệt tế bào ung thư, ở Việt Nam thì không.

Bác sĩ Đào Văn Tú, Khoa Nội, Bệnh viện K cho hay, hạt nano vàng được phát hiện có độc tính. Điều này đã được thử nghiệm trên động vật, cho thấy chúng có hấp thu trong cơ thể ở hầu hết các cơ quan trong cơ thể bao gồm não, lách... đặc biệt là gan. Sau khi được tiêm, các hạt nano vàng sẽ thâm nhập và tích lũy vào các mô như lách, gan, thận, não, tinh hoàn. Nếu qua đường uống có thể gây độc, suy gan, dẫn tới tử vong.

Việc sử dụng hạt nano vàng tự do để điều trị ung thư là không có cơ sở khoa học thuyết phục, tích lũy hạt nano vàng ở các cơ quan quan trọng trong cơ thể có thể gây ra ngộ độc cấp tính và mạn tính gây nguy hiểm đến sức khỏe người bệnh.

Theo các chuyên gia, việc nghiên cứu tác dụng trên tế bào ung thư bằng kháng thể đơn dòng gắn hạt nano vàng mới được thử nghiệm trong ống nghiệm và trên động vật, chưa có nghiên cứu trên người bệnh ung thư.

Xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, thân thiện

Cùng với việc đào tạo kiến thức cho học sinh, việc trang bị cho các em kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm với môi trường, xây dựng một cuộc sống trong sạch, lành mạnh là một phần rất quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo. Những năm qua, ngành Giáo dục đã triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả phong trào "xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, thân thiện" đến các trường học trong tỉnh.



Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Diêm Diên (Thái Thụy) đọc sách tại thư viện xanh của nhà trường.

Trường Tiểu học thị trấn Diêm Diên (Thái Thụy) khang trang với không gian luôn sạch sẽ, trong lành. Theo các thầy cô giáo, để có được một hệ thống cơ sở vật chất và môi trường luôn xanh, sạch, đẹp như vậy là kết quả của việc duy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động bảo vệ môi trường của tập thể cơ sở và trò. Cô giáo Giang Thị Lan Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Bên cạnh các hoạt động học tập, vui chơi, các em học sinh còn dành thời gian chăm sóc những công trình măng non sinh động. Đó là những công trình bồn hoa, cây

cảnh được đội viên ở các chi đội nhà trường thường xuyên vun xới. Bên cạnh phát triển bóng mát, cây xanh, nhà trường còn đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường học tập hiệu quả. Các lớp học được trang trí theo chủ đề năm học, minh họa tranh, ảnh, sắp xếp bàn ghế thẳng lối, ngay hàng. Nhà trường cũng xây dựng nội quy sử dụng công

trình vệ sinh, nhắc các em rửa tay bằng xà phòng để phòng các bệnh truyền nhiễm, tăng cường giáo dục ý thức chấp hành nội quy sử dụng công trình vệ sinh, tạo thói quen có văn hóa khi vui chơi, sinh hoạt ở nhà trường.

Nhằm tạo cho trẻ môi trường vui chơi lành mạnh, giúp các cháu được trải nghiệm, khám phá về thế giới tự nhiên xung

quanh, những năm qua, Trường Mầm non Đông Phong (Tiền Hải) đã tích cực cải tạo cảnh quan môi trường, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Trường chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của phong trào xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, thân thiện đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trên địa bàn. Đồng thời, khơi dậy tinh thần tích cực, sáng tạo của giáo viên trong việc sưu tầm các nguyên vật liệu, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho các bé học tập, vui chơi. Theo cô giáo Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng với những đồ dùng, đồ chơi sẵn có của nhà trường, giáo viên còn thường xuyên sưu tầm những vật dụng đã qua sử dụng như: chai nước, hộp sữa, cành khô, sỏi, giấy báo, tạp chí, lịch cũ... Từ đôi bàn tay khéo léo của các cô giáo, cuộc sống được tái hiện sinh động quanh trẻ. Mỗi năm học, nhà trường đều có thêm rất nhiều loại đồ chơi, đồ dùng tự tạo phong phú, có chất lượng, bảo đảm đủ đồ dùng, đồ chơi để tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo chương trình... Không chỉ tạo môi trường giáo dục lành mạnh, hàng năm, nhà trường còn thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ như: khám, cân, đo, theo dõi sức khỏe cho trẻ định kỳ; quan

tâm chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm. Nhờ đó, góp phần nâng cao thể chất cho các cháu.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải trường học nào cũng đủ điều kiện để thiết kế đường đi, vườn cỏ, ghế đá trong khuôn viên nhà trường, nhất là các trường ở khu vực thành phố Thái Bình và một số thị trấn. Với mong muốn trẻ được tiếp xúc, làm quen với các sự vật thiên nhiên, nhiều trường học đã tận dụng một góc sân trường để thiết kế vườn cỏ tích, chợ quê hay thậm chí tận dụng mái nhà để làm vườn rau cho bé vừa tạo cảnh quan, vừa bổ sung vào nguồn thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày của trẻ. Phong trào xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, thân thiện đã góp phần tích cực tạo môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn, hấp dẫn và thân thiện với học sinh, giúp các em thêm yêu quý trường lớp, thầy cô, bạn bè. Đặc biệt, phong trào còn thu hút được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ cả về vật chất, tinh thần của cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, các bậc cha mẹ học sinh và sự tâm huyết, nhiệt tình, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

DẶNG ANH

Gương sáng ngành y

Tấm gương lời dạy của Bác Hồ: "Lương y phải như như từ mẫu", bằng thái độ làm việc nghiêm túc, tận tâm, bác sĩ Nguyễn Đông Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ đã gắn bó với nghề y gần 30 năm qua. Anh luôn được bệnh nhân và đồng nghiệp tin yêu, quý trọng bởi tài năng và đức độ của một lương y có tâm với nghề.

Không giống như các bác sĩ khác trong Bệnh viện, mỗi lần xuống khu vực khám chữa bệnh, bác sĩ Dương thường mặc quần áo, áo sơ mi mà rất ít khi mặc áo blouse trắng. Anh tâm sự: Tôi không mặc áo blouse vì muốn gần gũi với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hơn. Khi không biết mình là bác sĩ, họ sẽ thẳng thắn trao đổi về những chỗ được hay chưa được của Bệnh viện, từ đó tôi tiếp thu rồi cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện có biện pháp điều chỉnh để chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện ngày càng tốt hơn,

phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Không chỉ gắn gũi với người bệnh và người nhà bệnh nhân, là người đứng đầu Bệnh viện, bác sĩ Dương luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc từ việc nhỏ nhất như chấp hành đúng giờ giấc hội họp, giao ban để những người khác noi theo. Trong công tác chuyên môn, hàng năm, anh cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai tới các khoa, phòng; để xuất kịp thời các giải pháp để lãnh đạo Bệnh viện tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là công tác khám chữa bệnh. Thực hiện công khai thời gian khám bệnh, giá dịch vụ y tế, một số quy trình để giải quyết cho người bệnh vào viện, ra viện, chuyển viện; chỉ đạo các bộ phận liên quan chủ động đón tiếp, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ bệnh nhân và

người nhà bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện; thăm hỏi, hỗ trợ, động viên về tinh thần, vật chất đối với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi ngày Bệnh viện từ chức khám và điều trị cho 750 - 800 bệnh nhân ngoại trú và từ 300 - 350 bệnh nhân nội trú bảo đảm an toàn, không có tai biến lớn xảy ra.

Hưởng tới sự hài lòng của người bệnh, những năm qua, bác sĩ Dương cùng Ban Giám đốc Bệnh viện huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng mở rộng nhiều khu nhà để phục vụ tốt công tác chuyên môn. Nâng cấp hệ thống xử lý chất thải lỏng; tiếp nhận hệ thống xử lý chất thải rắn bằng công nghệ hấp ứốt; mua máy phát điện công suất lớn bảo đảm cung cấp đủ điện cho Bệnh viện hoạt động khi xảy



Bác sĩ Nguyễn Đông Dương gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bệnh nhân.

ra mất điện. Xây dựng các quy trình chuyên môn kỹ thuật áp dụng cho các khoa, phòng; xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp; cải tạo nhà vệ sinh và lắp đặt bình nước nóng, điều hòa

nhật độ cho các phòng bệnh; xây mới và lắp đặt các thiết bị tự động ở nhà vệ sinh công cộng. Bệnh nhân đến Bệnh viện được muộn chán, ga, gối, đệm, quần áo và được cung

cấp nước uống nóng, lạnh miễn phí 24/24 giờ. Để chia sẻ khó khăn với người bệnh, nhà ăn của Bệnh viện sẵn sàng phục vụ miễn phí bệnh nhân, chỉ tính tiền mua thực phẩm. Vì vậy, với số tiền từ 12.000 - 15.000 đồng, bệnh nhân được phục vụ một suất ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, an toàn. Song song với đó, Bệnh viện tiếp tục đầu tư hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. Hàng năm, Bệnh viện chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Tổ công tác xã hội và Khoa Nhi tổ chức Trung Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện. Công đoàn Bệnh viện cùng Tổ công tác xã hội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và các cá nhân, đơn vị trong huyện tài trợ, cung cấp các bữa cháo, cơm từ thiện cho người bệnh. Vì vậy, số lượng bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện ngày càng đông, trong đó

có nhiều bệnh nhân ở các xã lân cận thuộc huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Ninh Giang (Hải Dương).

Với nỗ lực, tâm huyết, cố gắng hết mình, bác sĩ Nguyễn Đông Dương đã đưa Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ trở thành lá cờ đầu phong trào thi đua tuyến huyện, thành phố năm 2016 và 2017. Cá nhân anh vinh dự là một trong những điển hình tiên tiến của tỉnh được vinh danh nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; được Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Mặc dù nhận được nhiều phần thưởng cao quý, song với bác sĩ Dương phần thưởng quan trọng nhất không phải là những bằng khen hay danh hiệu thi đua mà chính là sự phát triển của Bệnh viện, là sự hài lòng của bệnh nhân khi tới khám và điều trị tại đây, đó chính là cái tâm sáng của người thầy thuốc.

ĐÀO QUYN